

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๔๐๕.๔/ว ๒๒๒๓๗



กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

✓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. กำหนดการกิจกรรมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓. บัญชีการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ของผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมฯ ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถจัดทำสารสนเทศด้วยการฝึกปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะ เพื่อเป็นวิทยากรระดับจังหวัดและส่งเสริม สนับสนุนพื้นที่ในการจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารวม ทั้งสิ้น จำนวน ๗๖ คน ดำเนินการ ๓ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ , ๒๑-๒๓ , ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน ขอให้จังหวัดได้มอบหมายนักวิชาการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนารวม จำนวน ๑ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามกำหนดการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) โดยเข้าพักที่โรงแรม ทีเค พาเลส แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ให้กรมฯ ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้จัดสรรและโอนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้จังหวัดเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป บุตรโพธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานระบบสารสนเทศชุมชน

โทร. ๐-๒๑๔๑-๖๒๙๘/

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๘๙๒๑



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี ๒๕๖๔



ที่ มท ๐๔๐๕.๔/ว ๐๘๒๗

กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๕.๔/ว ๒๒๙๒ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมการพัฒนาชุมชน แจ้งให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดคัดเลือกตำบล
เพื่อดำเนินการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินงานโครงการการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการคัดเลือก
การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ตามเกณฑ์การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจ
ราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีป บุตรโพธิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

โทร. ๐-๒๑๔๑-๖๒๗๗

โทรสาร. ๐-๒๑๔๓-๘๙๒๑



กรมการพัฒนาชุมชน : เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕

เกณฑ์การคัดเลือกการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ที่	เกณฑ์การคัดเลือก	ค่าคะแนน
๑	การบริหารจัดการ	
	๑.๑ มีสถานที่ดำเนินการ หมายถึง มีอาคาร/สถานที่สำหรับการดำเนินงาน การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สารสนเทศตำบลต้นแบบ	
	๑.๒ มีตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย ๑ คน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมสารสนเทศตำบลต้นแบบต้องมีตัวแทนจากหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน ละ ๑ คน (ดูจากรายงานการประชุม)	
	๑.๓ มีอุปกรณ์/เทคโนโลยี/สื่อ หมายถึง การจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ ต้องมีอุปกรณ์เครื่องมือ เทคโนโลยี สื่อ ที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน	
	๑.๔ มีคณะทำงานขับเคลื่อน หมายถึง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ	
๒	การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ และการวิเคราะห์ข้อมูล	
	๒.๑ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ทุกคนสามารถใช้ CIA Program และวิเคราะห์ข้อมูลได้ หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ สามารถใช้งาน CIA Program ประกอบด้วย การกรอกข้อมูล (จปฐ./กชช ๒ค.) การวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) และการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) ได้ทุกคน	
	๒.๒ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ สามารถถ่ายทอด CIA Program ได้ หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ สามารถถ่ายทอดการใช้งาน CIA Program ประกอบด้วย การกรอกข้อมูล (จปฐ./กชช ๒ค.) การวิเคราะห์สภาพปัญหาคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) และการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต (Radar Diagram) แก่คนในชุมชนให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาและระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้ง ๕ ด้าน	
	๒.๓ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในระดับหมู่บ้านมาเป็นภาพตำบล หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต้องดำเนินการดังนี้ ๑) วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ด้วย CIA Program ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ๒) คำนวณค่าร้อยละเชิงพื้นที่ เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาของแต่ละด้านว่าคิดเป็นร้อยละเท่าใด พร้อมทั้งจัดลำดับปัญหาทั้ง ๕ ด้านจากมากไปหาน้อย ๓) นำสัญลักษณ์ (Icon) วางแสดงบนแผนที่ เพื่อให้เห็นปัญหาอันดับหนึ่งของแต่ละหมู่บ้าน และสภาพปัญหาของตำบล ทั้ง ๕ ด้าน ๔) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน แก่คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ให้ทราบ	
๓	การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	
	๓.๑ จัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล หมายถึง การวาดขอบเขตแผนที่หมู่บ้าน และการปักหมุด หรือการวาง Icon สัญลักษณ์ปัญหาของทุกหมู่บ้าน บนแผนที่ตำบล ในระบบ Google map	
	๓.๒ มีการกำหนดรายละเอียด การกำหนดรายละเอียดในแผนที่ และ หมุดหรือ Icon สัญลักษณ์ ประกอบด้วย ชื่อบ้าน หมู่ที่ จำนวนประชากร และปัญหาแต่ละระดับ	
	๓.๓ นำเสนอต่อคณะทำงานขับเคลื่อนฯ หมายถึง นำเสนอผลการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต่อคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ให้ทราบ	

ที่	เกณฑ์การคัดเลือก	ค่าคะแนน
๔	การจัดทำแผนงานบูรณาการโครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต	
	๔.๑ คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จัดทำแผนบูรณาการ/โครงการ หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ จัดทำแผนบูรณาการ/โครงการ ตามข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล พร้อมทั้งลำดับความสำคัญของโครงการ	
	๔.๒ แสวงหางบประมาณและภาคีเพื่อดำเนินการ หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ต้องแสวงหางบประมาณและภาคีการพัฒนา ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตามแผนบูรณาการที่ได้จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล	
๕	การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ	
	การดำเนินโครงการเชิงบูรณาการ หมายถึง คณะทำงานขับเคลื่อนฯ สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม จากการจัดทำแผนงานบูรณาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ได้จริงดังต่อไปนี้ ๑) คณะทำงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ ๑ โครงการ/กิจกรรม ๒) คณะทำงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ ๒ โครงการ/กิจกรรม ๓) คณะทำงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ ๓ โครงการ/กิจกรรม ๔) คณะทำงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ ๔ โครงการ/กิจกรรม ๕) คณะทำงานดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ ๕ โครงการ/กิจกรรม	
๖	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ	
	๖.๑ ถอดบทเรียนตำบลสารสนเทศ หมายถึง มีเอกสารถอดบทเรียนการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน (สภาพทั่วไป สภาพสังคม สภาพเศรษฐกิจ) ส่วนที่ ๒ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศ - การบริหารจัดการ - การดำเนินงาน - การจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ การมีส่วนร่วม - การดำเนินกิจกรรม/โครงการเชิงบูรณาการ - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่วนที่ ๓ ภาคผนวก หมายเหตุ : ทั้งนี้ สามารถปรับเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่คุณดำเนินการเห็นว่ามีความสำคัญและต้องการที่จะนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญ/ความแตกต่าง/ความโดดเด่นของชุมชน แต่ต้องไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓	
	๖.๒ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในรูปแบบวีดิทัศน์ และ GIS ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook อื่นๆ หมายถึง มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ ในรูปแบบวีดิทัศน์ และการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Facebook หรือสื่อสังคมออนไลน์ ในรูปแบบอื่น	
	๖.๓ การจัดทำ PPT นำเสนอผลการดำเนินงาน หมายถึง มีการจัด PPT นำเสนอผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบ ที่มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย ชัดเจน และเวลาเหมาะสม	